
sþ. 118. Fyrirspurn [97. mál]
til félagsmálaráðherra um skattheimtu sveitarfélaga.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.

1. Hver er afstaða félagsmálaráðherra til þess að beitt verði á næsta ári ákvæði 25. gr. laga
nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga, sem kveður á um heimild til sérstaks álags á
útsvarsstofn?

2. Hyggst ríkisstjórnin beita sér fyrir að útsvör og fasteignagjöld verði við það miðuð að
skattbyrði heimilanna aukist ekki milli áranna 1983 og 1984?


